

Số: 238/PGDĐT-TCHC

Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân;

Thực hiện công văn số 1913/UBND-NC ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện như sau:

- Các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ- giáo viên- nhân viên trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa của 02 Dự án. Trong đó xác định: *Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.* Từ đó, để toàn thể cán bộ-giáo viên-nhân viên, mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp CCCD có gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

- Các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ-giáo viên-nhân viên trong đơn vị và nhân dân đi làm Căn cước công dân.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc để việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD đảm bảo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thuận